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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  2 

ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันที่  22  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นตาด  ชั้น 2 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด บุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  

2. นายสงกา  รัตนงาม รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สงกา  รัตนงาม  

3. นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี  

4. นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุภาพร  สร้อยโพธิ์  

5. นางสาวปรางทอง  อนุอัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ปรางทอง  อนุอัน  

6. นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุจิตรา  สอนสุภาพ  

7. นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด เทพริทธิ์  ประทุมสอน  

8. นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมจิต  จันทร์ชิรัตน์  

9. นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง  

10. นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุมาลี  โฮมชัย  

11. นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ไทยแลนด์  ไชยเทพ  

12. นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุวิทย์  พิมพ์ศรี  

13. นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด วชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  

 

ผู้ขาดประชุม 

-ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรี ชาตรี  สารีจันทร์  

2. นายช านาญ  มาดขาว รองนายกเทศมนตรี ช านาญ  มาดขาว  

3. นางสุดถนอม  อินทมล รองนายกเทศมนตรี สุดถนอม  อินทมล  

4. นายสุรชัย  มาสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรชัย  มาสุข  

5. นายสมัย  น้อยรามศูนย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมัย  น้อยรามศูนย์  

6. นางกิ่งมณี  วาโย รองปลัดเทศบาล กิ่งมณี  วาโย  

7. นายวิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง รองปลัดเทศบาล วิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง  

8. นายวัชรินทร์  วรรณพันธ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์  วรรณพันธ ์  

9. นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ ผู้อ านวยการกองคลัง ณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ  

10. นายอลงกรณ์  กัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา อลงกรณ์  กัณหา  

11. นางธีรประภา   ทองวิเศษ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ธีรประภา   ทองวิเศษ  

12. นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง  

13. ส.อ.สมพร  หีบแก้ว ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบฯ สมพร  หีบแก้ว  

14. นางสาวนวลจันทร์  สนิทชน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบฯ นวลจันทร์  สนิทชน  

15. นางสาวพิญญาภา  กระบือคูณ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ พิญญาภา  กระบือคูณ  

16. นางกนิษฐาพร  เกษรราช นักวิชาการตรวจสอบภายใน กนิษฐาพร  เกษรราช  

17. นางสาวสุภาดา  ขุนวงษา นักพัฒนาชุมชน สุภาดา  ขุนวงษา  

18. นางนฤมล  ซอเรต์ นักทรัพยากรบุคคล นฤมล  ซอเรต์  

19. ส.อ.สุรศักด์ิ  แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการ สุรศักด์ิ  แสงศิลา  

20. นางสาวศิรประภา  บุดดีค า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศิรประภา  บุดดีค า  

21. นางสาวจีรจันทร์  ค าปิคา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จีรจันทร์  ค าปิคา  
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภา
เทศบาลฯกล่าวเชิญนายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบล       
บ้านตาด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วขึ้นประจ าท่ีเพื่อด าเนินการ
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี  2 ประจ าปี  ๒๕๖5          
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีเคารพ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้ตรวจสอบ
องค์ประชุมแล้วปรากฏว่าครบ ผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ  เปิดประชุม
สภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี ๒๕๖5  ตามระเบียบ
วาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.256๕  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  เรื่อง  

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ ามัน  ปุ๋ยบ ารุงพืชผลทางการเกษตร   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2565  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2565       
เชิญเลขาช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภาฯแห่งนี้  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล  การรับรองรายงานการประชุม  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

บ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี  10  
สิงหาคม  2565  ไปแล้ว  โดยรายงานการประชุมดังกล่าว  มีจ านวน
ท้ังหมด  22 หน้ากระดาษ  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ตรวจดูทีละหน้า  ว่ามีผู้ใดจะแก้ไขตรงไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นล าดับ
ต่อไป 
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะอภิปรายต่อรายงานการประชุมข้างต้น  
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  หากไม่มีแล้ว  ประธานจะขอมติต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1   เมื่อวันท่ี  10  
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
(งดออกเสียง 1 เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.256๕  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  โดยได้จัด

ระเบียบวาระไว้ดังนี้ 
3.1 เรื่องค้างพิจารณา  ญัตติ  เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566   

     3.1.1 การพิจารณาในวาระท่ี  2 
3.1.2 การพิจารณาในวาระท่ี  3 

3.2 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ส านักปลัดเทศบาล) 
3.3 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
3.4 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) การพิจารณา
จะเรียงล าดับข้อ 3.1 ถึงข้อ  3.4   เริ่มท่ีเรื่องท่ี  3.1 เรื่องค้างพิจารณา  
ญัตติ  เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบ   ข้อ
กฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ  ตามท่ีสภาเทศบาล
ต าบลบ้านตาด  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ไปแล้ว  ท้ังนี้ในการประชุม
ดังกล่าวก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติไว้ระหว่างวันท่ี  11 -15  
สิงหาคม  2565  เวลา  08.30 -16.30  น.  และคณะกรรมการ        
แปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างเมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  2565   
ดังนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  2  พ.ศ.2554  ข้อ  50  
ความว่า  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
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ข้อบัญญัติตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยต้อง
ระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
ล าดับต่อไปจึงให้ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ          
ได้รายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อสภาแห่งนี้ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานความเห็นต่อสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  

ในการประชุมสภาเทศบาลสมัย  สามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  
10  สิงหาคม  2565  มีมติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ          
โดยก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติไว้ระหว่างวันท่ี  11 -15  
สิงหาคม  2565  เวลา  08.30 -16.30 น. ประกอบกับคณะกรรมการได้
ประชุมเมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  2565  ท้ังนี้ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติแต่
อย่างใด 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  2  พ.ศ.2554    
ข้อ  49  วรรคสอง  ความว่า  ภายในระยะเวลาท่ีเสนอค าแปรญัตติ  ท่ีสภา
ท้องถิ่นก าหนด  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ  ท่ีให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า  เป็นหนังสือโดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนออต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ           
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  บัดนี้  ตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดแปร
ญัตติไว้  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด  
โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมเมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  
2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดไปแล้ว   ซึ่งการ
พิจารณามีความเห็นดังนี้ 
1. ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  78,000,000  บาท(เจ็ดสิบ
แปดล้านบาทถ้วน)  ประมาณการรายจ่ายไว้  จ านวน  78,000,000  
บาท(เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)  ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ  ปี  
2565  จ านวน  78,000,000  บาท(เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)  และ
ใกล้เคียงกับรับจริง  ปี  2564  จ านวน  75,522,149.93(เจ็ดสิบห้า
ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยส่ีสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)   
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2. ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2566  จ านวน  78,000,000  บาท(เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)            
ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการรายจ่ายปี  2565  จ านวน  78,000,000  บาท
(เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)  และใกล้เคียงกับรายจ่ายจริงปี  2564  
จ านวน  61,815,947.53  บาท(หกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้า
พันเก้าร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) 
3. ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2566  จ านวน  78,000,000  บาท(เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)           
แยกตามงบรายจ่ายดังนี้ 
3.3.1 งบกลาง  จ านวน  26,535,358  บาท 
3.3.2 งบบุคลากร  จ านวน  27,645,022  บาท 
3.3 งบด าเนินงาน  จ านวน  16,722,020  บาท 
3.3.4 งบลงทุน  จ านวน  2,975,200  บาท 
3.3.5 งบเงินอุดหนุน  จ านวน  4,112,400  บาท   
3.3.6 งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  10,000  บาท 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการต้ังงบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายสอดคล้อง  เป็นไปตามระเบียบ  และขั้นตอนท่ี
กฎหมายก าหนด  จึงมีความเห็นให้คงร่างเดิมไว้  โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างเทศบัญญัติฯแต่อย่างใด  ตลอดจนขอสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติฯไว้ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาเทศบาลฯได้ช้ีแจงระเบียบท่ีจะด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล ขั้นตอนต่อไป 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.

2547  รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  2  พ.ศ.2554  ข้อ  50  ความว่า  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
ตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า     
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด    
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ข้อ 110 ร่างข้อบัญญัติ ท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ  49  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น   
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ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระสอง  ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

 ดังนั้นในช้ันนี้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ(วาระท่ี 2) ขั้นแปรญัตติ         
โดยประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอความเห็นต่อสภาฯแห่งนี้ไปแล้ว  
ความเห็นดังกล่าวปรากฏไม่มีการแก้ไข  ซึ่งหากพิจารณาตามระเบียบฯ        
ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระสอง  ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น  ตามข้อนี้จึงไม่สามารถอภิปรายร่างเทศบัญญัติฯในวาระท่ี 2 ได้  
ดังนั้นล าดับต่อไปจึงขอให้ประธานสภาเทศบาลฯขอมติต่อสภาฯแห่งนี้   
เห็นชอบผ่านร่ าง เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566 วาระท่ี  2  ขั้นการแปรญัตติหรือไม่ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯได้ขี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้รับทราบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ประธานจึงขอมติต่อท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบผ่าน

ร่างเทศบัญญัติ  เรื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566        
วาระท่ี  2  ขั้นการแปรญัตติ  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม เห็นชอบรับเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566  (วาระท่ี  3 ขั้นลงมติ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  2 
พ.ศ.2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการ
อภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร   

  ดังนั้น  การพิจารณาในช้ันนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  ล าดับต่อไปจึงขอให้ประธานสภาเทศบาลฯได้ขอมติต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาล  ว่าเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 เป็น  เทศบัญญัติ  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  หรือไม่   

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯได้ขี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้รับทราบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ประธานจึงขอมติต่อท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้

ตราร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2566 เป็น  เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566  โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล 
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมท่ี  3.2 ญัตติ  เรื่อง   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ส านักปลัดเทศบาล)  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ช้ีแจงระเบียบต่อท่ี
ประชุมแห่งนี้    

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลด าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
2565  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
ตามท่ี  เทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันท่ี  ๒๑  กันยายน  
๒๕๖๔  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น  
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายใน  งบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น   
ส านักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕  โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม  จ านวน  
๖๐ ตัว  เป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐.-  บาท  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  โครงการ  
งานพิธี  งานรัฐพิธี   โดยจัดซื้อตามท้องตลาดด้วยวิธีประหยัด  ตามรายการ
ดังนี้ 
โอนเพิ่ม  ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม  จ านวน  
๖๐ ตัว  เป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐.-  บาท 
โอนลด  ตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง  หมวดงบกลาง  
ประเภทส ารองจ่าย  เป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐.-  บาท   
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะ

อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล           
จึงรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565     
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  จ านวน  42,000.-  
บาท(ส่ีหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รายการครุภัณฑ์ส านักงาน(เก้าอี้บุนวม)  
ส านักปลัดเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.3  การพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  เนื่องจากขณะนี้เวลา  
12.00 น.แล้ว  ประธานสภาเทศบาลจึงขอพักการประชุม  เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน  และขอนัดการประชุมในช่วงบ่ายเวลา  
13.00 น.   

-พักรับประทานอาหารกลางวัน- 

เร่ิมประชุมหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  13.00  น 

๓.๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ (กองยุทธศาสตร์ฯ)  

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ล าดับต่อไปญัตติคณะ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565             

เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม  1 รายการ  เป็นจ านวนเงิน ท้ังส้ิน      
จ านวน  4,000.- บาท(ส่ีพันบาทถ้วน)  หมวด ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(เครื่องบันทึกเสียง)  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ก่อนท่ีนายกจะเสนอ
ญัตติต่อท่ีประชุม  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมาย
ต่อท่ีประชุมแห่งนี้   

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลด าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
2565  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด และอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี          
ให้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา บัดนี้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ท้ังนี้ 
สามารถกระท าไ ด้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ประจ าปี งบประมาณ 256 5  เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลบ้านตาด  มีความประสงค์ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณตามรายการ ดังนี้ 

  

    (1.) โอนลด 

(1.1) โอนลด  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งานงานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เป็นวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบและอะไหล่ฯ  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ      
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    งบประมาณต้ังไว้   10,000.-  บาท  โอนเพิ่ม   10,000.-บาท 
    โอนลด  0.- บาท ขณะนี้คงเหลือ   9,369.- บาท 
    ผูกพัน  4,754.-   บาท  เบิกจ่าย   10,631   บาท 

โอนลดครั้งนี้  4,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน  615.-บาท (หกร้อยสิบห้า
บาทถ้วน) 
ต้ังจ่ายรายการใหม่  แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ  งานบริหารงาน
ท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท เครื่องบันทึกเสียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้  มีความจุไม่น้อยกว่า 4 G. ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ  งบลงทุน  ขออนุมัติโอนงบประมาณ จ านวน 4,000.- บาท 
(ส่ีพันบาทถ้วน) งบประมาณต้ังไว้  0.- บาท  ใช้ไปแล้ว  0 .- บาท 

    ขณะนี้คงเหลือ    0.- บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้   4,000.-  บาท 
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม 4,000.-  บาท (ส่ีพันบาทถ้วน)  รวมขออนุมัติโอนมา
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  4,000.-บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 
ฉะนั้น  เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะ

อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล           
จึงรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565     
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม  1  รายการ  เป็นจ านวนเงิน ท้ังส้ิน      
จ านวน  4,000.-  บาท(ส่ีพันบาทถ้วน)  ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ           
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ล าดับต่อไปญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565             

เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม  1  รายการ  เป็นจ านวนเงิน ท้ังส้ิน      
จ านวน  28,000.-  บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  หมวด ครุภัณฑ์
ส านักงาน ( ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจก)  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม  ก่อนท่ีนายกจะเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ขอให้เลขานุการสภา
เทศบาล  ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้   
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นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลด าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
2565  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
บ้านตาด และอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ให้ประกาศใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 21 กันยายน 2565  เป็นต้นมา บัดนี้ เทศบาลต าบล
บ้านตาดมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ท้ังนี้ สามารถกระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม-โอนลด 
ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ท าให้การ
บริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้ 
4.๑ ขออนุมัติโอนลด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ด้านบริการชุมชน
และสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจ าท่ี ขนาด 10 วัตต์  จ านวน 1 ชุด 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-25565) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง         
(ครั้งท่ี1 /2564) หน้า 8 ข้อ 4  

    งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  81,000.00  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จ านวน  28,000.00  บาท 
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    ขออนุมัติโอนลด   จ านวน  28,000.00  บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  0.00    บาท 

รวมงบประมาณขออนุมัติโอนลดท้ังหมด   จ านวน  28,000.๐๐  บาท 
(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
4.2  เพื่อโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานกระจก  งบประมาณจ านวน  28,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน  5  ตู้ ราคาตัว
ละ 5,600 บาท ท้ังนี้ครุภัณฑ์ดังกล่าว  นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในตลาด  รวมงบประมาณขออนุมัติต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ท้ังหมด   จ านวน  28,000.๐๐  บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ฉะนั้น  เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะ

อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล           
จึงรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565      
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม  1  รายการ  เป็นจ านวนเงิน ท้ังส้ิน      
จ านวน  28,000.- บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ตู้เก็บเอกสารบานกระจก)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  อื่นๆ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  การประชุมในวันนี ้
ประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการครบทุกระเบียบวาระแล้ว  เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ         

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ
ปรึกษาราชการ  ท่านสามารถสอบถามในท่ีประชุมแห่งนี้ได้  เชิญ            
นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
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นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ผมเสนอ

ขอให้ท่านพิจารณา  การต้ังงบประมาณครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นตู้เก็บ
เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอินทร์แปลง  เนื่องจากผมเห็นว่าตู้เก็บ
ของศูนย์พัฒนาฯดังกล่าว  เก่าช ารุด  และอีกเรื่องหนึ่งคือถนนสายทางบ้าน
อินทร์แปลง-บ้านหลุบหวาย ช ารุดเสียหาย  โดยสายทางดังกล่าวประชาชน
ใช้สัญจรไปมา  และใช้เป็นสายทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร         
จึงเสนอปัญหาดังกล่าวมายังท่ีประชุมแห่งนี้   เพื่อให้ท่านผู้บริหารได้
พิจารณาแก้ไข 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ 
ประธานสภาเทศบาล ปรึ ก ษา ร า ชกา ร   ท่ าน สาม าร ถสอบถ าม ใน ท่ีป ระ ชุ มแ ห่ ง นี้ ไ ด้                    

เชิญนายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

นายทรงศักด์ิ  พลน้ าเที่ยง เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ผมนายทรงศักด์ิ  พลน้ าเท่ียง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  ขอสอบถาม

ถนนสายทางบ้านผ่านศึก 2 –  ผ่านศึก  1 เกิดโพรงในถนน  น้ าฝนกัดเซาะ
ถนน  ผมเกรงจะเกิดอันตรายต่อประชาชนท่ีสัญจรถนสายทางดังกล่าว           
จึงเสนอปัญหาดังกล่าวมายังท่ีประชุมแห่งนี้   เพื่อให้ท่านผู้บริหา รได้
พิจารณาแก้ไข 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ 
ประธานสภาเทศบาล ปรึกษาราชการ  ท่านสามารถสอบถามในท่ีประชุมแห่งนี้ได้ เชิญนายสมจิต  

จันทร์ชิรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอเสนอเรื่องการ

บริหารงานบุคคล  สังกัดกกองช่าง  ทราบว่าอัตราก าลังไม่เพียง  ท าให้งาน
ล่าช้า  อยากให้ท่านพิจารณารับ(โอน)พนักงาน  หรือการสรรหาบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานภายในกองช่าง  เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  อีกเรื่องเป็นการแก้ไขปัญหาของตัดต้นไม้ เนื่องจากกีดขวาง
การจราจร/ไฟฟ้า ขอแจ้งประสานในวันท่ี  24  สิงหาคม  2565  ท้ังนี้ได้
ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการตัดกระแสไฟฟ้าเป็นการเบื้องต้น  
ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาสนับสนุนการท างาน  โดยขอความ
อนุเคราะห์รถกระเช้า  เพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ดังกล่าวร่วมกัน   

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลด้วย 
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